



สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)
Office of Insurance Commission

ที่ 4140/อ. 139

20 มกราคม 2558

เรื่อง แก้ไขคำอธิบายการกรอกข้อมูลแบบรายงานการจัดทำการประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศภัย

เรียน กรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการสาขา บริษัทประกันวินาศภัย

- อ้างอิง 1) ประกาศนายทะเบียน เรื่อง แบบรายการ เงื่อนไข และระยะเวลาการรายงานการจัดทำ
การประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2557
2) คำอธิบายการกรอกข้อมูลแบบรายงานการจัดทำการประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศภัย

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ได้ออกประกาศนายทะเบียน เรื่อง แบบรายการ เงื่อนไข และระยะเวลาการรายงานการจัดทำการประกันภัยต่อ
ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2557 พร้อมทั้งคำอธิบายการกรอกข้อมูลแบบรายงานการจัดทำการประกันภัยต่อ
ของบริษัทประกันวินาศภัย ดังความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของภาคธุรกิจ รวมทั้งเพื่อความสะดวก
ในการให้ข้อมูลของบริษัทประกันวินาศภัยมากยิ่งขึ้น สำนักงาน คปภ. จึงขอแก้ไขคำอธิบายการกรอกข้อมูล
แบบรายงานการจัดทำการประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศภัย เป็นดังนี้

- รายการ “เบี้ยเอาประกันภัยต่อ” (หน้า 15)

ให้ระบุ จำนวนเบี้ยเอาประกันภัยต่อสะสม (ทั้งที่ได้ชำระแล้วและค้างชำระ) ตั้งแต่วันที่
1 มกราคม ของปีที่รายงานข้อมูลถึงวันที่รายงานข้อมูล โดยแยกตามประเภทการประกันภัยและรายผู้รับ
ประกันภัยต่อ

- รายการ “ค่าบำเหน็จจากการเอาประกันภัยต่อ” (หน้า 16)

ให้ระบุ จำนวนค่าบำเหน็จจากการเอาประกันภัยต่อ (ทั้งที่ได้รับชำระแล้วและค้างรับชำระ)
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ของปีที่รายงานข้อมูลถึงวันที่รายงานข้อมูล โดยแยกตามประเภทการประกันภัยและ
รายผู้รับประกันภัยต่อ

- รายการ “สินไหมทดแทนจากการเอาประกันภัยต่อ” (หน้า 16)

รายการย่อย “สำรองส่วนที่เรียกคืน” ให้ระบุ จำนวนสำรองสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะ
สามารถเรียกร้องได้จากผู้รับประกันภัยต่อที่ไม่รวมค่าเพื่อความผันผวน (PAD) โดยแยกตามประเภท
การประกันภัยและรายผู้รับประกันภัยต่อ โดยเป็นยอด outstanding ณ วันที่รายงานข้อมูล

- รายการ “เบี้ยรับประกันภัยต่อ” (หน้า 18)

ให้ระบุ จำนวนเบี้ยรับประกันภัยต่อสะสม (ทั้งที่ได้รับชำระแล้วและค้างรับชำระ) ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม ของปีที่รายงานข้อมูลถึงวันที่รายงานข้อมูล โดยแยกตามประเภทการประกันภัย และ รายผู้เอาประกันภัยต่อ

- รายการ “ค่าบำเหน็จจากการรับประกันภัยต่อ”(หน้า 18)

ให้ระบุ จำนวนค่าบำเหน็จจากการรับประกันภัยต่อ (ทั้งที่ได้ชำระแล้วและค้างชำระ) ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม ของปีที่รายงานข้อมูลถึงวันที่รายงานข้อมูล โดยแยกตามประเภทการประกันภัย และ รายผู้เอาประกันภัยต่อ

- รายการ “การรับประกันภัยตรง” (หน้า 19)

รายการย่อย “จำนวนเงินเอาประกันภัย” ให้ระบุ จำนวนเงินเอาประกันภัยในส่วนของบริษัท รับเสี่ยงภัยไว้เองภายหลังหักการเอาประกันภัยต่อแบบกำหนดสัดส่วนของกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับปีที่ รายงานข้อมูล และรวมถึงกรมธรรม์ประกันภัยของปีก่อนหน้าเฉพาะส่วนที่มีการเพิ่ม/ลดทุนประกันภัย ในปีที่รายงานข้อมูล โดยแยกตามประเภทการประกันภัย

รายการย่อย “ เบี้ยประกันภัย” ให้ระบุ จำนวนเบี้ยประกันภัยสะสม (ทั้งที่ได้รับชำระแล้ว และค้างรับชำระ) ในส่วนของบริษัทรับเสี่ยงภัยไว้เองภายหลังหักการเอาประกันภัยต่อแบบกำหนดสัดส่วน ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม ของปีที่รายงานข้อมูล จนถึงวันที่รายงานข้อมูล โดยแยกตามประเภทการประกันภัย

- รายการ “การรับประกันภัยต่อ” (หน้า 19)

รายการย่อย “จำนวนเงินรับประกันภัยต่อ” ให้ระบุจำนวนเงินรับประกันภัยต่อ ในส่วนของบริษัทรับเสี่ยงภัยไว้เองจากการรับประกันภัยต่อภายหลังหักการเอาประกันภัยต่อช่วงแบบกำหนด สัดส่วนของสัญญารับประกันภัยต่อสำหรับปีที่รายงานข้อมูล และรวมถึงสัญญารับประกันภัยต่อของปีก่อน หน้าเฉพาะส่วนที่มีการเพิ่ม/ลดทุนประกันภัยในปีที่รายงานข้อมูล โดยแยกตามประเภทการประกันภัย

รายการย่อย “เบี้ยรับประกันภัยต่อ” ให้ระบุ จำนวนเบี้ยประกันภัยต่อสะสม (ทั้งที่ได้รับ ชำระแล้วและค้างรับชำระ) ในส่วนของบริษัทรับเสี่ยงภัยไว้เองจากการรับประกันภัยต่อภายหลังหัก การเอาประกันภัยต่อช่วงแบบกำหนดสัดส่วน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมของปีที่รายงานข้อมูล จนถึงวันที่ รายงานข้อมูล โดยแยกตามประเภทการประกันภัย

ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดคำอธิบายการกรอกข้อมูลแบบรายงานฯ ฉบับแก้ไข ได้ที่ <http://www.oic.or.th/th/rule/nonlife01.php?GroupID=27>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาววารวรรณ เวชชส์สัถ์)

รองเลขาธิการ ด้านกำกับ

ฝ่ายประกันภัยต่อ

โทร. 02-515-3999 ต่อ 4200, 4403

โทรสาร. 02-513-1458